

HỘI NGHỊ CÁN BỘ...

(Tiếp theo trang 1)

có đủ điều kiện; hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn (hoặc tham mưu) thuộc UBND có chức năng, nhiệm vụ tương đồng cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện; trường ban dân vận cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện; tổ chức lại đảng bộ khối doanh nghiệp cấp tỉnh; hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; hợp nhất văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, văn phòng HĐND và văn phòng UBND cấp tỉnh thành một văn phòng tham mưu giúp việc chung ở những nơi có đủ điều kiện. Về Kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2018 - 2020 đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất thông qua tại kỳ họp thứ 28 ngày 4/9/2018. Đây là công việc quan trọng nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ; chuẩn bị nguồn nhân sự, cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và những năm tiếp theo. Luân chuyển để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch, cán bộ trẻ có triển vọng được rèn luyện qua thực tiễn công tác, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho tỉnh. Điều động cán bộ để bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và yêu cầu công tác luân chuyển cán bộ; đồng thời, tiếp tục thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo cấp huyện không là người địa phương, cán bộ giữ chức không qua hai nhiệm kỳ liên tiếp. Kết hợp luân chuyển với điều động, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh, khắc phục tình trạng nôi thừa, nơi thiếu, cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ, khắc phục tình trạng bảo thủ, trì trệ của một số cán bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với việc thực hiện Kết luận số 34 của Bộ Chính trị và Kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2018 - 2020.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh công tác luân chuyển, điều động cán bộ là một nội dung quan trọng của công tác cán bộ, được tiến hành thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng. Kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2018 - 2020 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận kỹ lưỡng, bỏ phiếu kín thông qua với sự thống nhất rất cao. Đây là công việc quan trọng phục vụ cho công tác nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công tác nhân sự đòi hỏi những cán bộ không chỉ được đào tạo cơ bản qua các trường lớp mà phải qua thực tiễn công tác ở ngành, địa phương. Nhân sự đại hội đảng các cấp cũng như nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp khóa tới phải bảo đảm về số lượng, cơ cấu, giới tính, tuổi trẻ. Đây là thời điểm chuyển giao cán bộ của tỉnh, các ngành, địa phương, đơn vị; thời gian tới sẽ có nhiều cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ chế độ, vì vậy xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ thời điểm này nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn cán bộ kế cận trước mắt cũng như lâu dài của tỉnh. Thời gian từ nay đến thời điểm tổ chức đại hội đảng các cấp cần rất ngắn nên cần có sự thống nhất cao trong các cấp, các ngành thực hiện kế hoạch bảo đảm tinh thống nhất, đồng bộ, giải quyết được những vấn đề vướng mắc phát sinh. Trong luân chuyển có điều động để sắp xếp hợp lý lại đội ngũ cán bộ. Để thực hiện tốt Kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2018 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu sau hội nghị này ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các ngành, đơn vị tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt ở địa phương, đơn vị mình để cán bộ trong diện luân chuyển, điều động nhận thức sáu sắc, thống nhất trong tư tưởng và hành động, bảo đảm nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị nguồn nhân sự cho đại hội đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp khóa tới. Cùng với việc quán triệt văn bản của tỉnh, cần chú vào kế hoạch chung, điều kiện thực tế, mỗi ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch của ngành, địa phương mình. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, các huyện, thành phố nghiên cứu, tham mưu, đề xuất nhân sự, vị trí luân chuyển, xây dựng phương án cụ thể báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định, thực hiện trong quý IV năm 2018 và năm 2019. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin tuyên truyền của tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức trong toàn Đảng bộ, trong nhân dân để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch.

Về việc thực hiện Kết luận số 34 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giao các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ban, ngành liên quan của tỉnh chủ động nghiên cứu, đề xuất mô hình thí điểm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các huyện, thành phố và các ngành đề xuất mô hình thí điểm cụ thể, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét trong tháng 9 năm 2018, triển khai thực hiện một số mô hình trong quý IV năm 2018 và trong năm 2019.

HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA...

(Tiếp theo trang 1)

thống nhất danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước. Cụ thể, thống nhất với đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 2 tập thể: nhân dân và cán bộ huyện Tiên Hải; nhân dân và cán bộ huyện Thái Thụy; đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể nhà trường; đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể nhà trường và đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể nhà trường và 12 cá nhân của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017 - 2018. Đối với các danh hiệu thi đua của tỉnh, đồng chí thống nhất thông qua 4 tập thể nhà trường được đề nghị tặng cờ thi đua của UBND tỉnh và 55 cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

TIỀN HẢI...

(Tiếp theo trang 1)

và tìm kiếm cứu nạn các cấp khi có tình huống thiên tai xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin dự báo, cảnh báo khi có thiên tai xảy ra; nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng, chống thiên tai. UBND huyện Tiên Hải thành lập ban tổ chức diễn tập ưu nhiệm vụ tổ chức diễn tập theo đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Tại lễ khai giảng năm học mới, các đồng chí lãnh đạo đã trao 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh vượt khó, có thành tích học tập tốt, đồng viên các em tiếp tục nỗ lực trong các năm học tiếp theo.

* Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến chúc mừng và dự lễ khai giảng năm học mới với cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình.

Năm học 2017 - 2018, Trường THPT Chuyên Thái Bình đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và đã đạt những kết quả nổi bật: 100% học sinh khối 12 đều đỗ đại học nguyện vọng 1; có 1 em đạt điểm cao đúng thứ 6 toàn quốc trong kỳ thi THPT quốc gia; kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm 2018, có 38 học sinh đạt giải, 1 học sinh dự thi vòng chọn đội tuyển Olympic quốc tế. Năm học 2018 - 2019, mục tiêu phấn đấu của Trường: tỷ lệ học sinh đạt văn hóa giỏi, hạnh kiểm tốt trên 98%; kết quả thi đại học nguyện vọng 1 giữ vững 100%; trên 60% học sinh dự thi kỳ thi học sinh giỏi quốc gia có giải...

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của ngày khai trường, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh trống khai trường, tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của thầy và trò Trường THPT Chuyên Thái Bình trong năm học vừa qua. Để phát huy những kết quả đạt được, giành nhiều thành tích cao trong năm học mới, đồng chí đề nghị Trường THPT Chuyên Thái Bình tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho người học; đa dạng các hình thức tổ chức hoạt động ngoài giờ. Tích cực quan tâm, đầu tư vào công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, trong đó chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ các thầy cô chủ nhiệm đa dạng học sinh giỏi; thực hiện đa dạng hóa các hình thức xã hội hóa xây dựng các điều kiện tốt nhất nâng cao chất lượng các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Đối với các em học sinh cần chăm chỉ học tập, ngoan ngoan để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà cho 3 học sinh giỏi xuất sắc và tặng quà cho 40 học sinh vượt khó vươn lên trong học tập năm học 2017 - 2018.

* Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đến chúc mừng và dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Mầm non, Tiểu học, THCS An Khê (Quỳnh Phụ).
Tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng thầy và trò 3 nhà trường nhân dịp năm học mới. Đồng chí ghi nhận và biểu dương những kết quả trong công tác giáo dục, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng của xã An Khê trong thời gian qua. Phát huy thành tích luôn là lá cờ đầu của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Phụ, đồng chí yêu cầu nhà trường tiếp tục đổi mới tư tưởng, quan điểm giáo dục và đào tạo theo nghị quyết của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới với tâm thế: đầy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, quản lý, thực hiện tốt chủ đề năm học; quan tâm giáo dục kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, truyền thống lịch sử văn hóa và các hoạt động ngoại khóa cho học sinh giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Các em học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho gia đình, xã hội.

* Đồng chí Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo huyện Đông Hưng đến chúc mừng và dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Bắc Đông Quan.

Năm học 2017 - 2018 là năm thi bảy liên tiếp Trường THPT Bắc Đông Quan đạt tiến xuất sắc, được UBND tỉnh tặng bằng khen. Năm học vừa qua, 100% học sinh nhà trường đỗ tốt nghiệp THPT, vượt bình quân của tỉnh 0,66%; học sinh đỗ đại học nguyện vọng 1 đạt 78,85%, trong đó có 28 em đạt bình quân trên 8 điểm/môn, có 1 em thi khoa kỹ thi tuyển sinh vào đại học.

* Đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Kiến Xương đến chúc mừng và dự lễ khai giảng năm học mới, đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II tại Trường Mầm non Bình Định (Kiến Xương).

Trường Mầm non Bình Định có 16 phòng học và 8 phòng chức năng, có cảnh quan môi trường đẹp và bảo đảm 5 tiêu chuẩn của trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ, hàng năm đều được công nhận trường tiên tiến cấp huyện.

100% trẻ được bảo đảm an toàn về thể chất và tinh thần, không xảy ra ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh trong nhà trường; 100% cháu được ăn bán trú tại trường, được theo dõi sự phát triển thể lực bằng biểu đồ tăng trưởng, kiểm tra sức khỏe định kỳ 2 lần/năm học. Năm học 2017 - 2018, tỷ lệ trẻ phát triển bình thường đạt 98,2%.

Tại buổi lễ, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tặng hoa và trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II cho Trường Mầm non Bình Định.

* Đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đến chúc mừng và dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Tụ Tân (Vũ Thư).

Năm học 2017 - 2018, Trường Tiểu học Tụ Tân đã thực hiện nhiều quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tỷ lệ học sinh được đánh giá đạt về năng lực phẩm chất là 99,75%. Trường có 99,25% học sinh hoàn thành chương trình lớp học; 49,8% học sinh được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nội dung các môn học và rèn luyện. Nhà trường đã huy động được 100% trẻ bình thường vào học. Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong sự nghiệp trồng người. Trường được đánh giá xếp loại trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn và đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Phát huy kết quả đã đạt được, trong năm học mới, thầy và trò Trường Tiểu học Tụ Tân sẽ tăng cường kỷ cương, nền nếp dạy và học; nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục, chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý... quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.

Tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã trao tặng quà chúc mừng và dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Bạch Đằng (Đông Hưng).

Năm học 2017 - 2018, Trường Tiểu học Bạch Đằng có 207 học sinh. Đánh giá về năng lực, phẩm chất của học sinh có 118 em ở mức tốt, đạt 57%; 88 em ở mức đạt, đạt 42,51%; mức cần cố gắng còn 0,48%. Mục tiêu nhiệm vụ năm học mới 2018 - 2019 đề ra của nhà trường là tiếp tục đổi mới quản lý theo hướng phân cấp, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới; khuyến khích sáng tạo cho giáo viên trong tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục và đánh giá học sinh...

Tại lễ khai giảng, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đánh trống khai giảng năm học mới; lãnh đạo huyện Đông Hưng đã tặng quà các em học sinh đồng viên các em phấn khởi, tự tin bước vào năm học mới.

100% trẻ được bảo đảm an toàn về thể chất và tinh thần, không xảy ra ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh trong nhà trường; 100% cháu được học đúng độ tuổi bảo đảm chất lượng chăm sóc giáo dục tốt; 100% cháu được ăn bán trú tại trường, được theo dõi sự phát triển thể lực bằng biểu đồ tăng trưởng, kiểm tra sức khỏe định kỳ 2 lần/năm học. Năm học 2017 - 2018, tỷ lệ trẻ phát triển bình thường đạt 98,2%.

Tại buổi lễ, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tặng hoa và trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II cho Trường Mầm non Bình Định.

* Đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đến chúc mừng và dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Tụ Tân (Vũ Thư).

Năm học 2017 - 2018, Trường Tiểu học Tụ Tân đã thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tỷ lệ học sinh được đánh giá đạt về năng lực phẩm chất là 99,75%. Trường có 99,25% học sinh hoàn thành chương trình lớp học; 49,8% học sinh được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nội dung các môn học và rèn luyện. Nhà trường đã huy động được 100% trẻ bình thường vào học. Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong sự nghiệp trồng người. Trường được đánh giá xếp loại trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn và đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

Phát huy kết quả đã đạt được, trong năm học mới, thầy và trò Trường Tiểu học Tụ Tân sẽ tăng cường kỷ cương, nền nếp dạy và học; nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục, chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý... quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.

Tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã trao tặng quà chúc mừng và dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Tụ Tân (Vũ Thư).

Năm học 2017 - 2018, Trường Tiểu học và THCS Lê Quý Đôn có 848 học sinh, trong đó 395 học sinh cấp THCS, 453 học sinh cấp tiểu học. Đến nay, cơ sở vật chất và các trang thiết bị dạy học đã được nhà trường chuẩn bị đầy đủ, chu đáo sẵn sàng cho năm học mới đạt chất lượng cao.
Tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo huyện Hưng Hà đã tặng quà và chúc mừng giáo viên, học sinh nhà trường đón năm học mới với nhiều niềm vui, đạt nhiều thành tích cao trong học tập.
* Đồng chí Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Thái Thụy đến chúc mừng và dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Thái Thuấn.

Năm học 2017 - 2018, Trường THCS Thái Thuấn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và đạt kết quả nổi bật. Trong đó, kết thúc năm học, số học sinh khá, giỏi của Trường đạt trên 80%, số học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%, đạt nhất cụm hội thi giáo viên dạy giỏi do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy...

Tại buổi lễ khai giảng năm học mới, lãnh đạo huyện Thái Thụy đã trao quyết định công nhận Trường THCS Thái Thuấn đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2018 - 2023.

* Đồng chí Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến chúc mừng và dự lễ khai giảng năm học mới, đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II cho Trường Tiểu học Tụ Tân.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ huyện, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, nhà trường cùng các tổ chức, cá nhân đã trao tặng hơn 60 suất quà cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập và học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường.

* Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đến chúc mừng và dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Tây Giang (Tiên Hải).

Trong năm học qua, Trường Tiểu học Tây Giang đã tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, trải nghiệm sáng tạo, phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Huy động 100% số học sinh trong

độ tuổi đến trường, giữ vững và nâng cao các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 100% cán bộ, giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, đáp ứng yêu cầu đổi mới và học trong giai đoạn hiện nay.

Ghi nhận những thành tích của nhà trường, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chúc mừng thầy và trò Trường Tiểu học Tây Giang bước vào năm học mới 2018 - 2019 đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa.

* Động chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo huyện Hưng Hà đến chúc mừng và dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học và THCS Lê Quý Đôn, xã Độc Lập (Hưng Hà).

Là một trong các trường trên địa bàn huyện thực hiện sáp nhập, năm học 2018 - 2019 Trường Tiểu học và THCS Lê Quý Đôn có 848 học sinh, trong đó 395 học sinh cấp THCS, 453 học sinh cấp tiểu học. Đến nay, cơ sở vật chất và các trang thiết bị dạy học đã được nhà trường chuẩn bị đầy đủ, chu đáo sẵn sàng cho năm học mới đạt chất lượng cao.

Tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo huyện Hưng Hà đã tặng quà và chúc mừng giáo viên, học sinh nhà trường đón năm học mới với nhiều niềm vui, đạt nhiều thành tích cao trong học tập.

* Đồng chí Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Thái Thụy đến chúc mừng và dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Thái Thuấn.

Năm học 2017 - 2018, Trường THCS Thái Thuấn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và đạt kết quả nổi bật. Trong đó, kết thúc năm học, số học sinh khá, giỏi của Trường đạt trên 80%, số học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%, đạt nhất cụm hội thi giáo viên dạy giỏi do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy...

Tại buổi lễ khai giảng năm học mới, lãnh đạo huyện Thái Thụy đã trao quyết định công nhận Trường THCS Thái Thuấn đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2018 - 2023.

* Đồng chí Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến chúc mừng và dự lễ khai giảng năm học mới, đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2018 - 2023 tại Trường THCS Minh Lãng (Vũ Thư).

Năm học 2017 - 2018, học sinh xếp hạng kiểm tốt và khá là 98,9%; học sinh có học lực khá và giỏi là 76,7%; lên lớp đạt 100%; tốt nghiệp THCS đạt 100%. Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT toàn trường có 107 học sinh đỗ các trường THPT hệ công lập xếp thứ 6/30 trường trong năm học, Trường THCS Minh Lãng có 74 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện.

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng hoa, quà và trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2018 - 2023 cho Trường THCS Minh Lãng.

* Đồng chí Nguyễn Thị Lành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến chúc mừng và dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Phụ Dục.

53 năm xây dựng và trường thành, Trường THPT Phụ Dục luôn khẳng định “thương hiệu” về chất lượng, đạo tạo. Phát huy những thành tích đạt được, năm học 2018 - 2019, Trường tiếp tục hướng ứng phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, bồi dưỡng nhân tài. Đặc biệt, thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng và biểu dương những thành tích đạt được của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Phụ Dục trong những năm học qua. Đồng chí tin tưởng và mong muốn tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, quyết tâm đạt được nhiều thành tích cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu của năm học 2018 - 2019 đã đề ra, xứng đáng là đơn vị đi đầu trong phong trào nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần cùng toàn ngành đổi mới hiện diện lực mục tiêu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo.

UBND tỉnh đến chúc mừng và dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Nguyễn Trãi.

Năm học 2017 - 2018, Trường được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận là trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh với kết quả xếp thứ ba toàn tỉnh trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 12; 100% học sinh khối 12 được công nhận tốt nghiệp THPT, trong đó 80,9% học sinh có điểm trong tổ hợp xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng đạt 15 điểm/3 môn thi; tỷ lệ học sinh đỗ đại học đạt hơn 85%.

Năm học 2018 - 2019, nhà trường tiếp tục duy trì ổn định 42 lớp với 1.900 học sinh, đẩy mạnh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh; đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học; giữ vững là đơn vị top đầu khối THPT của tỉnh.

* Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến chúc mừng và dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nam Chính (Tiên Hải).

Năm học 2017 - 2018, tập thể cán bộ, giáo viên và 370 học sinh Trường THCS Nam Chính đã khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tích trong công tác giáo dục. Chất lượng giáo dục đại trà đang từng bước được nâng cao, tỷ lệ học sinh có học lực giỏi đạt 28,7%; học lực khá đạt 44,5%; học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt đạt 85%. Đặc biệt, nhà trường 4 năm liên tiếp có dự án tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, đạt giải cao. Nhà trường đã vinh dự được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2018 - 2023.

Năm học 2018 - 2019, nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu xây dựng nhà trường trở thành trường chất lượng cao của huyện.

* Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến chúc mừng và dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Phụ Dục.